



Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson



“HÃY ĐẶT CHÚA GIÊ SU KỶ TÔ TRƯỚC HẾT VÌ CUỘC SỐNG VĨNH CỬU CỦA CÁC EM TÙY THUỘC VÀO ĐỨC TIN CỦA CÁC EM NƠI NGÀI.”

Chủ Tịch Russell M. Nelson



MỘT SỨ ĐIỆP ĐẠI HỘI TỪ VỊ TIÊN TRI

Kế Hoạch Tuyệt Vời của Cha Thiên Thượng

Kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta thật là *tuyệt vời*. Những gì chúng ta làm trong cuộc sống này thật sự quan trọng. Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi là điều làm cho kế hoạch của Đức Chúa Cha có thể thực hiện được.

Đấng Cứu Rỗi đã chịu đau khổ để Ngài có thể an ủi, chữa lành, và giải cứu chúng ta trong những lúc hoạn nạn. Nhờ vào Sự Chuộc Tội vô hạn của Chúa Giê Su Ky Tô nên kế hoạch của Cha Thiên Thượng là một kế hoạch hoàn hảo! Nó cho phép mỗi người *chúng ta* lựa chọn *cách* chúng ta sẽ sống.

Tôi mời các em hãy bắt đầu **“nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên!”** Khi các em gặp phải một vấn đề nan giải, thì hãy nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên! Khi bị sự cám dỗ thử thách, thì hãy nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên! Khi cuộc sống hoặc những người thân yêu làm các em thất vọng, thì hãy nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên!

Khi nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên, các em sẽ muốn cầu nguyện thường xuyên và chân thành hơn. Các em sẽ nhìn những thử thách theo một khía cạnh mới. Khi các em nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên, thì đức tin của các em sẽ gia tăng.

Thượng Đế hằng sống, Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Giáo Hội của Ngài đã được phục hồi để ban phước cho tất cả con cái của Thượng Đế. ●



nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên:
có tinh thần hướng về tâm linh và noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi

Phỏng theo bài “Hãy Nghĩ Tới Những Điều Vĩnh Cửu của Thượng Thiên!”
Liahona, tháng Mười Một năm 2023, trang 115–117.

COME UNTO JESUS (HÃY BẾN CÙNG CHÚA GIÊ SU), TRANH DO MICHAEL MALM HOA



Hãy Nghĩ Tới Những Điều Vĩnh Cửu của Thượng Thiên!

Chủ Tịch Nelson dạy rằng việc nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên có thể giúp chúng ta đưa ra những lựa chọn đúng. Trong mỗi hình mặt trời, hãy vẽ hoặc viết điều các em có thể làm để noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi.

